



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รัฐหนุน มศว ตั้งโพธิวิชาลัย ดาก รถมช.ศึกษาฯ ดึงการเรียนในปัจจุบัน

**รัฐหนุน มศว ตั้งโพธิวิชาลัย ดาก รถมช.ศึกษาฯ ดึงการเรียนในปัจจุบัน
บัณฑิตตกงาน ความรู้น้อย ปรับตัวเข้าสู่สังคมยากหวัง ปีการศึกษา54 รับนิสิตรุ่น
แรกเข้าเรียน**

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 - 30 พ.ค.2552 ได้นัดหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะได้เชิญทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อเตรียมวางแผนจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชาลัย จังหวัดตาก ส่วนพื้นที่ในการจัดตั้งวิทยาลัยนั้นจะอยู่บริเวณสวนป่าพระวอ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับคนในเขตพื้นที่จังหวัดตากอย่างมาก เพราะจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่อยู่บริเวณชายแดนไทยพม่า มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ รายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพของผู้คน ซึ่งการจัดตั้งวิทยาลัยที่เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยให้ผู้คนและเยาวชนในจังหวัดตากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมศว เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการให้โอกาส และคืนความรู้ให้สังคม ช่วยเหลือและเป็นพี่เลี้ยงให้สังคมได้อย่างมาก ที่ผ่านมามศว จัดตั้งและดำเนินการวิทยาลัยโพธิวิชาลัย จังหวัดสระแก้วสำเร็จและรับนิสิตเข้าเรียนในปีการศึกษา 2552 รุ่นแรก โดยรับนิสิตเข้าเรียนจำนวน 47 คน ซึ่งทุกคนได้รับทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาทุกคนต้องกลับไปทำงานในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง

“ผมอยากเห็นวิทยาลัยโพธิวิชาลัยเกิดขึ้นที่จังหวัดตาก เพราะเห็นว่าการศึกษาที่เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้ผู้เรียนช่วยเหลือตัวเองได้ เข้าใจตัวเอง และที่สำคัญเด็กจะเป็นคนหนักเอาเบาสู้นั่นเอง จากหลักสูตรของวิทยาลัยโพธิวิชาลัย นั้นจะเน้นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป อีกทั้งการเรียนในภาคปฏิบัติก็เน้นฐานคิดการพึ่งพาตัวเองได้ บนฐานเกษตรกรรมที่ไม่ล้มความเป็นไทย ในขณะนี้เราพบว่านิสิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีปัญหาคือหางานทำไม่ได้ ตกงาน อีกทั้งความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมามีไม่ถึงเท่าที่ควรจะเป็น และที่สำคัญที่สุดก็คือขาดการปรับตัวในการเข้าสู่สังคม สิ่งที่เราพบอีกประการหนึ่งก็คือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวนมากทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเอง เป็นการสร้างปัญหาให้สังคมโดยที่เราไม่รู้ตัว บางคนไม่เคยใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเลย เพราะให้พ่อแม่ฝากเข้าเรียนตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งถึงวัยทำงานก็ยังคงฝากเข้าทำงาน ผมเป็นผู้แทนราษฎรเข้าใจปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี”

นายชัยวุฒิ กล่าวอีกว่าผมอยากเห็นเยาวชนในจังหวัดตาก ที่มีความหลากหลายได้เรียนรู้ชีวิตจริง อยู่กับความเป็นจริงในท้องถิ่นของตัวเองในสังคมพื้นที่ของตัวเอง ไม่ใช่

เรียนเพียงเพื่อมุ่งเน้นปริญญาเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วๆ ไป ไม่ได้เรียนเพียงเพื่อจะไปเป็นลูกจ้างในบริษัทต่างๆ แต่การเรียนที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยนั้นเรียนเพื่อจะกลับไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตัวเอง หลักสูตรต่างๆ ที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ดากนั้นจึงต้องมีการสังเคราะห์และคิดร่วมกันโดยภาคีต่างๆ ในจังหวัด ตั้งแต่ภาควิชาการ ราชการ ธุรกิจเอกชน ประชาสังคม และคนในท้องถิ่นจึงต้องร่วมมือกัน เท่าที่ได้พูดคุยและปรึกษากับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัย คาดว่าจะสามารถรับนิสิตเข้าเรียนในปีการศึกษา 2554

ด้านผศ.อำนาจ เป็นสหาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า แม้มศว จะมีประสบการณ์ในการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.ดากต้องเหมือนที่สระแก้ว เพราะพื้นที่แต่ละแห่งย่อมมีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ของตัวเอง การเกิดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ดากจึงต้องให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและระดมความคิดเห็นเพื่อหาความหลากหลายของตัวเองให้ได้ และสิ่งสำคัญที่สุดคนในพื้นที่ต้องมีความเข้าใจว่าการศึกษาในรูปแบบโพธิวิชชาลัยนั้นเป็นการศึกษาทางเลือกใหม่ อีกทั้งคนในพื้นที่ต้องมีความต้องการบะเห็นคุณค่าวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยจึงจะเกิดได้อย่างยั่งยืน